

## **HỘI THẢO KHOA HỌC “KIẾN THỨC THÔNG TIN – INFORMATION LITERACY”**

Ngày 20/2/2006 tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với Ủy ban Thường trực khu vực châu Á - châu Đại dương của Liên hiệp Quốc tế các Hiệp hội và Tổ chức Thư viện (IFLA-RSCAO), đã tổ chức hội thảo khoa học "Kiến thức thông tin - Information Literacy".

Hơn 60 đại biểu từ nhiều tổ chức TT-TV thuộc hệ thống các trường đại học, hệ thống thư viện công cộng, hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Vụ Thư viện- Bộ Văn hoá-Thông tin, các thành viên của IFLA-RSCAO đã tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của kiến thức thông tin trong công tác giáo dục và đào tạo, trong đổi mới công tác dạy và học, đặc biệt là trong việc hình thành các kỹ năng thông tin của sinh viên để đáp ứng yêu cầu học tập điều kiện hình thành và phát triển xã hội thông tin, kinh tế tri thức cũng như yêu cầu học tập suốt đời.

Tại Hội thảo, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam đã trình bày nhiều tham luận về bản chất và ý nghĩa của kiến thức thông tin, kinh nghiệm triển khai chương trình đào tạo kiến thức thông tin ở trường đại học như: "Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kiến thức thông tin trong các nước đang phát triển ở châu Á" của GS. Garry Gorman và TS. Dan Dorner (Đại học Victoria Wellington, New Zealand), "Cơ hội để cán bộ thư viện trở thành người đào tạo kiến thức thông tin" của GS. Russel Bowden, "Hiểu biết thông tin: tình hình và một số đề xuất" của Ths. Cao Minh Kiểm (Phó giám đốc Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia), "Giáo dục kỹ năng thông tin trong hệ thống thư viện công cộng" của Ths. Nguyễn Thị Kim Loan (Thư viện Quốc gia Việt Nam), "Bước đầu giới thiệu Information Literacy vào đổi mới phương pháp dạy/học và công tác

nghiên cứu khoa học tại Đại học Huế" của GS.TS. Huỳnh Đình Chiến (Giám đốc Trung tâm Học liệu Đại học Huế").

Đây là lần đầu tiên, vấn đề kiến thức thông tin, hay còn gọi là "*hiểu biết thông tin*" được đề cập và thảo luận giữa các chuyên gia Việt Nam và quốc tế.

**CMK**